

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐	๓๒,๑๒๕	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๑๔	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด			←	→										
๒	โครงการอบรมทักษะชีวิต จัดตั้งเครือข่าย/แกนนำ เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน/ชุมชน	๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ เพศศึกษา,ยาเสพติดและคุ้มครองผู้บริโภค ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้	๓,๘๒๐	โรงเรียน ในเขตพื้นที่ฯ	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด			←	→										
๓	โครงการค้นหาและควบคุมโรคฉี่หนู	๑. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคฉี่หนู ๒. เพื่อให้ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและการรักษาที่ถูกต้อง	๕,๗๒๐	หมู่ที่ ๑-๔ และ ๑๔	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด			←	→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันอยู่อย่างไรให้ เป็นสุขกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง กลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาตินำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสมและถูกต้อง สามารถลดระดับความดัน โลหิตและระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้	๑๐,๗๕๙.๕๐	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๑๔	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด														
๕	โครงการส่งเสริม เกษตรกรไทยใส่ใจ สุขภาพ	๑. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานมีความตระหนัก ถึงอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองขณะใช้สารเคมีกำจัด ๒. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานลดการใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยเปลี่ยนมาใช้ทางชีวภาพ หรือใช้แบบผสมผสาน ๓. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพที่ดี	๑๙,๗๒๕	หมู่ที่ ๑-๔ และ ๑๔	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด														
๖	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ	๑. เพื่อควบคุมสภาวะช่องปากเด็กช่วงอายุ ๖-๑๒ ปี โดยบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ รักษาทางทันตกรรม ๒. เพื่อส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและ ทันตกรรมป้องกันแก่เด็กช่วงอายุ ๖-๑๒ ปี ให้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ช่องปากได้ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มเด็กช่วงอายุ ๖-๑๒ ปี	๙,๑๕๘	โรงเรียน ในเขตพื้นที่ฯ	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการเฝ้าระวังและ ดูแลสตรีไทยห่างไกล จากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก	๑. เพื่อจูงใจให้สตรีกลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วย ตนเองทุกเดือนและค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก เริ่มแรก ๒. เพื่อให้ความรู้และสุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป และสตรีกลุ่มเสี่ยง ๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำสตรีในชุมชน ในการป้องกันโรคมะเร็ง ๔. เพื่อลดอัตราป่วยและความรุนแรงด้วยโรคมะเร็ง เต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี	๙,๘๗๐	หมู่ที่ ๑-๔ และ ๑๔	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด			←											→
๘	โครงการอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยฟื้นคืนชีพ	เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้และสามารถช่วยฟื้น คืนชีพเบื้องต้นได้	๖,๕๒๐	อสม. ในพื้นที่ฯ	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด			←											→
๙	โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี ภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้	๑. เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและมีค่าคะแนนระดับ ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ ๒. เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ตามผลประเมินหรือข้อบ่งชี้ทาง การแพทย์ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และ เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ใน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๐,๔๐๒.๕๐	บุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงในพื้นที่ฯ	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด			←											→

